
Nd. 211. Fyrirspurn
til lan dbúnaðarráðherra um störf búnaðarþingsn efndar og um  afnám  17. gr. jarð- 
ræktarlaganna.

F rá  Gísla Sveinssyni, T h or  Thors, Jóni Pálm asvni og G arðari Þorsteinssvni.

Hvenær má vænta, að nefnd sú, er búnaðarþingið skipaði til þess að athuga jarð- 
i'iektarlögin, ljúki störfuin, og hver von er um sainkom ulag 11111 a fnám  17. gr. laganna 
áður en hið nýja  fasteignamat verður gefið út?


